

ตลาดจักรยานออสเตรเลียคึกคัก ปีก่อนขายครึ่งล้านคัน อีไบค์ฟันไปครึ่งหนึ่ง

ในปี 2565 ตลาดจักรยานออสเตรเลียมียอดจำหน่ายมากกว่า 500,000 คัน คิดเป็นมูลค่าราว 1,390 ล้านยูโร ซึ่งในเชิงปริมาณเป็นจักรยานประเภทจักรยานไฟฟ้ากว่าครึ่งหนึ่ง แต่ในเชิงมูลค่ายอดขายจักรยานไฟฟ้ามีมูลค่าถึงสามในสี่ของมูลค่ารวม ยอดจำหน่ายรถจักรยานทั้งหมดกว่าครึ่งล้านคันในปีที่ผ่านมาคิดเป็นการเติบโต 3.2% จากปีก่อนหน้า ขณะที่มูลค่ายอดขายเติบโตสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 35.6% และสามารถทะลุระดับพันล้านได้เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ ความนิยมรถจักรยานไฟฟ้ายังเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และในปี 2565 มียอดจำหน่ายถึง 247,000 คัน มากกว่าปีก่อนหน้า 11% ที่น่าจับตามองในตอนนี้คือจักรยานไฟฟ้าที่สามารถบรรทุกสิ่งของได้ ซึ่งเติบโตถึงสองเท่าตัว สองปีติดต่อกัน แม้ว่าจะยังคงมีปริมาณจำหน่ายเพียง 4,200 คันในปีที่ผ่านมา แต่มีการประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตเมืองซึ่งมีแนวโน้มการใช้งานรถยนต์น้อยลง ทั้งนี้ ราคาเฉลี่ยของจักรยานหนึ่งคันอยู่ที่ 2,751 ยูโร แพงขึ้นกว่าปีก่อนราว 30% และประเมินว่าในปีนี้ (2566) ตลาดจักรยานออสเตรเลียจะทรงตัวด้วยยอดขายในระดับเดียวกับปีก่อน

ที่มา: นสพ. Der Standard

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นสำนักงานฯ

คนออสเตรียนิยมปั่นจักรยานเพื่อการออกกำลังกายและเพื่อสันทนาการ ซึ่งโดยปกติมักปั่นนอกเขตเมือง แต่ในระยะหลังมานี้มีความนิยมปั่นจักรยานในเมืองมากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนโยบายการลดการใช้รถยนต์ในเมืองเพื่อรักษาคุณภาพอากาศและลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO₂ รวมทั้งมีการสนับสนุนอย่างจริงจังจากภาครัฐ อาทิ การสร้างเลนจักรยานอย่างครอบคลุม ซึ่งทำให้สามารถใช้งานจักรยานอย่างสะดวกและปลอดภัย นอกจากนี้ การเติบโตของการค้าแบบเดลิเวอรี่ยังเป็นปัจจัยหนุนที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตลาดจักรยานออสเตรียมีแนวโน้มเติบโตยิ่งขึ้น

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา

เมษายน 2566

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

หมายเหตุ ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

CALL CENTER 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนพญาสี ต.บางกระสอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ กรุงเวียนนา
Tel.: 0043 /1/7485020
Fax: 0043/1/7485020-12

E: viennaoffice@tradewiththailand.com
W: www.ditp.go.th/german
Facebook: Thai Trade Center, Vienna